



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ฉบับประจำวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“มศว” แจงมีผลเสีย จี ๙.เลิกสอบปรนัย

ศ.ดร.ณรงค์ ปิ่นนิยม อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และประธานคณะกรรมการผู้ดูแลวิชาคณิตศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดเผยว่า การจะทำให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ไม่ตกต่ำนั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตลอดจนการออกข้อสอบในทุกระดับ โดยเฉพาะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นต้องเปลี่ยนแปลงจากปรนัยเป็นอัตนัย อย่างในประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อังกฤษ สิงคโปร์ ซึ่งไม่ใช่ข้อสอบปรนัยในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลย

ศ.ดร.ณรงค์ กล่าวอีกว่า อยากเห็นสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งดูแลในเรื่องการออกข้อสอบ เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการออกข้อสอบ เนื่องจากทุกวันนี้เด็กเรียนเพื่อสอบแข่งขันกันมากเกินไป ครูเองก็สอนเพื่อให้นักเรียนไปทำข้อสอบ การเรียนเพื่อให้เห็นถึงหัวใจในรายวิชาต่างๆ แทบไม่มี จุดมุ่งหมายในแต่ละรายวิชาครูแทบไม่รู้ว่าสอนหรือให้เด็กเรียนไปเพื่ออะไร เพราะครูท่องอยู่ค่าเดียวว่าเรียนไปเพื่อสอบ เมื่อเด็กสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นครู ก็ตกอยู่ในวงจรเดิมๆ จนยากที่จะแก้ไข ทั้งนี้ตนไม่ได้มองว่าข้อสอบปรนัยมีแต่ข้อเสีย หากแต่เอามาใช้แบบฉาบฉวยมากเกินไป จนเกิดเป็นสิ่งที่เลวร้ายขึ้นกับระบบการศึกษาไทย

“ทุกวันนี้เราียดเรื่องสอบเป็นหลัก บางโรงเรียนถ้าเด็กไม่ใช้วิชาไหนไปสอบ ก็แทบไม่ต้องเรียนในรายวิชานั้น ถ้าการเรียนการสอนทำเพื่อความรู้เราต้องสอนให้เด็ก รู้จุดประสงค์ของการเรียนในทุกรายวิชา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนั้น ต้องรู้แนวคิดออกข้อสอบ โดยเน้นการใช้ข้อสอบอัตนัยให้มากขึ้น เพราะการที่เราเน้นข้อสอบปรนัยมากๆ จะส่งผลให้เด็กไทยเขียนอธิบายหรือย่อความ จับประเด็นไม่เป็น ผมจึงอยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการเอาจริงเอาจัง และพร้อมจะปรับเปลี่ยนกระบวนการออกข้อสอบ บ่อยครั้งที่เห็น ศธ.มีแนวคิดแต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วไม่สามารถทำได้”

